

ไต้หวัน เดินหน้าขยายสาขา ปักธงสาขาที่ 54 เปิดไท วัสดุ สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี



บริษัท ซีอาร์ซี ไต้หวัน จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน ในกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล ภายใต้แบรนด์ไทวัสดุ บ้านแอนด์บียอนด์ และอโต้วัน เจาะแหล่งชุมชนทำเลทอง นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จ.ชลบุรี ขยายสาขา ปักธงสาขาที่ 54 ตำบลนาป่า เปิดร้านไทวัสดุ สาขาอมตะนคร จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่ 7,000 ตารางเมตร ภายใต้รูปแบบ Small Format ด้วยตัวอาคารสีน้ำเงิน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษลดราคาทั้งร้านฉลองการเปิดสาขาใหม่!!!

ไต้หวัน สาขาอมตะนคร ตั้งอยู่บนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซิตี้ จ.ชลบุรี ในทำเลแหล่งชุมชน ที่สะดวกสบาย ซึ่งได้มีการปรับกระชับพื้นที่ขายลงจากร้านสาขาปกติ 60% เจาะทำเลพื้นที่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแหล่งชุมชนมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดให้มีสินค้าจำหน่ายที่ครบครัน ครอบคลุมทั้งวัสดุก่อสร้าง และสินค้าเพื่อบ้าน ในหมวดสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่าง ประปา สี กระเบื้อง และสุขภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการคัดสรร และเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ในหมวดหมู่นั้นๆ ด้วยเพราะไต้หวันเล็งเห็นถึงศักยภาพทำเลพื้นที่อมตะนคร ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ มีศักยภาพสูงในการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ จ.ชลบุรี ซึ่ง จ.ชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การลงทุน ไม่ว่าจะด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ค้าปลีก-ค้าส่ง ธุรกิจการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ทำให้ จ.ชลบุรี มีความต้องการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค ทั้งจากภาครัฐและเอกชน การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ อีกมากมาย ไต้หวัน สาขาอมตะนคร พร้อมตอบโจทย์ให้กับชาวชุมชนพื้นที่อมตะนคร และพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 15 กิโลเมตร ละแวก

พื้นที่บางปะกง, บางวัว, บางทราย และพระยาสาธิต ที่กำลังสร้างหรือต่อเติมบ้านด้วยตนเอง เพิ่มความสะดวกแก่ช่างผู้รับเหมารายย่อย ในการซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ในการรับเหมาให้แก่เจ้าของบ้านในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมแซม ตกแต่ง และการก่อสร้าง ด้วยสินค้าที่ครบครันทุกความต้องการ พร้อมด้วยบริการออกแบบ จากทีมวิศวกร ทีมช่างมืออาชีพ ที่จะช่วยให้การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเป็นเรื่องง่าย เรียกได้ว่า “ครบ ถูก และดี” กับสินค้าคุณภาพ ที่ไว้สตุ อมตะนครแห่งนี้ และเพื่อการบริการที่ทั่วถึง ไว้สตุ ยังมีบริการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.thaiwatsadu.com ที่เปิดให้บริการสั่งซื้อสินค้าได้เต็มรูปแบบแล้ววันนี้ นอกจากนี้ยังมีบริการ Chat & Shop ผ่านช่องทาง Facebook : [thaiwatsadu.thai](https://www.facebook.com/thaiwatsadu.thai) , Line @Thaiwatsadu รวมไปถึงการให้บริการผ่าน Call Center 1308 เพื่อเป็นช่องทางในการสอบถามข้อมูล พร้อมจัดส่งสินค้าถึงบ้าน ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจที่ไว้สตุ ต้องการทำให้และมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ เพื่อตอกย้ำแนวคิด ครบเรื่องบ้าน ถูกและดี ที่ไว้สตุ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา

บรรยากาศภายในงาน Grand Opening เปิดไว้สตุ สาขาอมตะนคร ไว้สตุได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ร่วมกับ นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไว้สตุ จำกัด บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล ผู้จัดการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญของจังหวัดชลบุรี นายปกาสิต ศีกสงคราม ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี, พ.ต.ท.ณัฐ คำก้อน สปป.สภ.เมืองชลบุรี, นายสามารถ สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า, นายอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มาร่วมแสดงความยินดี นอกจากนี้ทางไว้สตุ ยังให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชน ด้วยกิจกรรมรณรงค์รับกระเช้าดอกไม้ จากแขกผู้มีเกียรติ โดยขอให้เป็นการร่วมบริจาคเงิน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองคั้ง เพื่อนำไปใช้ในกิจการอันเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยของทางโรงพยาบาล โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มาร่วมรับมอบเงินบริจาคดังกล่าวด้วยตนเองโดยตรง.